



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบฯ ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกำหนดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันสอบคัดเลือกฯ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและการเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ทราบทั่ว

๑. ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เมื่อ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์เห็นชอบแล้ว โดยพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี หรือตามโครงการที่มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีการประเมินตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๒. ผู้ที่ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องนำบุคคลมาทำหนังสือค้ำประกัน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเสนอ ไพบูลย์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สอบฯ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวเพลินพิศ ทิศกระโทก	
๒	๐๐๒	นางสุทธาทิพย์ สีกระสัง	